

Số: /BC-UBND

Hoàng Kim, ngày 05 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND xã khoá XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026

Căn cứ Thông báo số 06/TB-MTHK ngày 28/12/2023 của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hoàng Kim về MTTQ tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến cử tri trình kỳ họp thứ 8 HĐND xã khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. UBND xã báo cáo trước kỳ họp như sau:

I. Tại kỳ họp thứ 7 HĐND xã khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 còn 1 ý kiến:

1. Khu dân cư Ao Chùa (Ngõ số 1) thôn Nghĩa Phú không thoát được nước. Đường cống rãnh ven tường công ty Cường Ngọc đoạn có, đoạn không, cử tri đề nghị UBND làm rãnh thoát nước nối ra đến Ao Cống đảm bảo tiêu thoát nước cho khu vực này.

Trả lời: Rãnh thoát nước cử tri đề nghị nằm trên tuyến đường thôn xóm, do vậy UBND xã yêu cầu Trưởng thôn Nghĩa Phú huy động các nguồn vốn hợp pháp để đầu tư đảm bảo tiêu thoát nước và vệ sinh môi trường khu vực.

II. Về kiến nghị tại các hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND xã khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm:

1. Về văn hóa - xã hội

Đề nghị UBND xã xem xét kêu gọi mở rộng, trùng tu tôn tạo Nghè Phủ Nghĩa Trang. Chỉ đạo công chức có liên quan, ban văn hóa làng kiện toàn lại tổ quản lý di tích Nghè Phủ, chấn chỉnh lại việc quản lý tại Nghè Phủ.

Trả lời: Việc mở rộng, trùng tu tôn tạo Nghè phủ Nghĩa Trang là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân xã Hoàng Kim nói chung, nhân dân làng Nghĩa Trang nói riêng. Thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ tại Nghè phủ còn nhiều bất cập gây bức xúc trong nhân dân.

Trong năm 2024, UBND xã sẽ chỉ đạo công chức chuyên môn liên quan phối hợp Ban văn hóa làng nghiên cứu, huy động nguồn vốn, đề xuất phương án mở rộng, trùng tu tôn tạo với cấp có thẩm quyền. Sau khi có văn bản thống nhất của cấp có thẩm quyền, UBND xã sẽ tiến hành các bước tiếp theo theo quy định. Đồng thời, từng bước nâng cao tinh thần trách nhiệm vai trò của Ban quản lý, tổ bảo vệ, từng bước thiết lập lại trật tự tại khu vực này, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong xã.

2. Tài nguyên, môi trường, giao thông thủy lợi, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai.

1. Tài nguyên - Môi trường – Giao thông - Thủy lợi.

a. Đề nghị UBND xã có biện pháp xử lý đối với các hộ gia đình xây dựng nhà đồ vật lấn chiếm lòng, lề đường, gây cản trở, nguy hiểm cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.

Trả lời: Thời gian qua thực hiện các Chỉ thị, Kế hoạch của cấp trên về giải tỏa các vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông các tuyến đường bộ; UBND xã đã xây dựng Kế hoạch, tổ chức tuyên truyền vận động và hỗ trợ các hộ tháo dỡ các vi phạm. Trong năm 2023, đã giải tỏa được trên 150 vi phạm như: Bán bình, tường rào, mái che, mái vẩy, biển quảng cáo, tập kết vật liệu xây dựng, chậu cây cảnh, cành cây che khuất tầm nhìn...

Thời gian tới UBND xã tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác giải tỏa các vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông các tuyến đường bộ trên địa bàn xã, tạo đường thông hè thoáng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chỉnh trang cảnh quan đô thị. Trong đó, xử lý nghiêm các hộ gia đình xây dựng công trình đổ vật liệu lấn chiếm lòng, lề đường, gây cản trở, nguy hiểm cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. Đồng thời, phối hợp UB MTTQ các đoàn thể chính trị xã hội xã tham gia đăng ký tuyến đường tự quản nhằm phát huy hiệu quả trong công tác quản lý hành lang an toàn giao thông các tuyến đường bộ trên địa bàn xã.

UBND xã yêu cầu Trưởng các thôn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tuần tra, kiểm tra, tuyên truyền nhắc nhở để nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về Luật giao thông đường bộ, không tái vi phạm.

b. Đề nghị UBND xã kiểm tra lại việc phun sơn gây ô nhiễm môi trường của hộ anh Hải làm cơ khí, thôn My Du

Trả lời: Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND xã sẽ chỉ đạo công chức chuyên môn phối hợp với thôn My du, tổ chức kiểm tra, giải quyết trong tháng 01/2024.

2. Xây dựng cơ bản.

Đề nghị UBND xã xem xét đầu tư xây dựng tuyến đường phía nam kênh N3, đoạn từ đường sắt kết nối với đường Kim Sơn, hiện tại tuyến đường đã xuống cấp, gây ảnh hưởng đến việc đi lại sản xuất, giao thương của nhân dân; Đề nghị UBND xã xem xét đầu tư thảm nhựa tuyến đường ruột làng Nghĩa Trang. Đề nghị UBND xã xem xét đầu tư thảm tiếp tuyến đường từ nhà ông Kê đến chùa Kim Quy.

Trả lời:

Việc đầu tư xây dựng các tuyến đường trên là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất nông nghiệp, giao thương của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu, đô thị hóa nông thôn.

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND xã sẽ sớm đầu tư khi bố trí được nguồn vốn.

3. Quản lý đất đai, trật tự xây dựng:

Đề nghị UBND xã có biện pháp quản lý đối với các gia đình làm nhà, trước khi làm cần phải được UBND xã, thôn xuống cắm mô mốc.

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điều 89 Luật xây dựng 2014 đối với hộ gia đình xây dựng trên lô đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất (Lô đất thuộc Mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt), trước khi khởi công xây dựng phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng theo quy định. Trước khi khởi công phải nộp Giấy phép xây dựng và thông báo khởi công về UBND xã.

Đối với những hộ xây dựng trên các lô trên đất thổ cư thì không phải cấp phép xây dựng, nhưng trước khi khởi công phải gửi thông báo khởi công về UBND xã.

Thời gian qua, về cơ bản các hộ trên địa bàn xã trước khi xây dựng đã nộp thông báo khởi công về UBND xã, đã được Công chức địa chính xây dựng phối hợp với thôn và gia đình cắm mô mốc cụ thể. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ chưa chấp hành tốt, tự ý khởi công xây dựng mà không nộp thông báo khởi công về UBND xã; dẫn đến xây dựng không đúng mô mốc, phải tháo dỡ xây dựng lại gây tổn kém tiền của gia đình.

UBND xã yêu cầu Công chức địa chính xây dựng phối hợp với Đài truyền thanh xã, trường các thôn, thường xuyên tuyên truyền để nhân biết, thực hiện. Đồng thời, kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

3. Tài chính – kế toán

Đề nghị UBND xã có chính sách kích cầu đối với các thôn trong tiến trình xây dựng thôn kiểu mẫu.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới UBND xã tiếp tục nghiên cứu và đề nghị Hội đồng nhân dân xã xem xét, ban hành cơ chế chính sách đối với các thôn xây dựng thôn kiểu mẫu.

Trước mắt, đầu năm Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã sẽ phối hợp cùng các thôn rà soát các tiêu chí, trong đó xác định rõ những phần việc xã đầu tư, những phần việc thôn thực hiện. Từ đó, tổ chức triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu năm đầu của năm mới để hoàn thành mục tiêu xây dựng thôn kiểu mẫu năm 2024 của xã.

Trên đây là kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND xã khoá XXI nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy (b/c);
- TT HĐND xã (b/c);
- TT UB MTTQ xã;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Quang Thành